

**Thư từ Đại sứ**

**Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam**

Ngày 5 tháng 8 năm 2019

### **CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TOÀN PHẦN CHEVENING 2020/2021**

Vào ngày 5/8/2019, chương trình học bổng danh giá của Chính phủ Anh Chevening bắt đầu nhận hồ sơ ứng tuyển cho năm học 2020/2021. Nhân dịp này, tôi vui mừng thông báo rằng Chính phủ Anh sẽ tiếp tục tài trợ học bổng cho Việt Nam và hy vọng quý cơ quan sẽ khuyến khích những ứng viên phù hợp nộp hồ sơ.

Được triển khai từ năm 1993 tại Việt Nam, học bổng Chevening hiện đã được trao cho hơn 400 sinh viên tài năng của Việt Nam sang Anh du học chương trình Thạc sỹ. Năm học này, 24 ứng viên của Việt Nam sẽ lên đường theo học khóa học Thạc sĩ tại Vương Quốc Anh. Trong năm học 2020/2021, Chevening sẽ có thêm 10 suất học bổng cho ứng viên dự định theo học tại các trường ở xứ Wales, tức là sẽ có tổng cộng 34 tới 38 suất học bổng giành cho ứng viên Việt Nam năm nay.

Học bổng Chevening là cơ hội tuyệt vời để tất cả các cơ quan và doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực. Ứng viên phù hợp là những người có tiềm năng trở thành lãnh đạo và có thể đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam. Họ cần có thành tích học tập và trình độ tiếng Anh tốt. Đại sứ quán Anh cam kết đảm bảo quy trình tuyển chọn công bằng với tất cả các ứng viên đến từ mọi ngành nghề, dân tộc.

Tôi hy vọng quý cơ quan sẽ chuyển bức thư này đến các phòng ban, các cơ quan trực thuộc tỉnh và khuyến khích những ứng viên tiềm năng dự tuyển. Tất cả hồ sơ cần được hoàn thành đầy đủ qua cổng thông tin điện tử của Chevening <http://www.chevening.org/vietnam> muộn nhất vào ngày 5/11/2019.

Nếu quý cơ quan quan tâm, chúng tôi có thể tổ chức buổi giới thiệu thông tin về học bổng Chevening dành riêng cho các cán bộ tại cơ quan. Do nguồn nhân lực của đại sứ quán Anh nói chung và của chương trình Chevening nói riêng tương đối hạn hẹp nên chúng tôi chỉ có thể tổ chức một số buổi dành cho các cơ quan đăng ký sớm và huy động được ít nhất 25 cán bộ có trình độ tiếng Anh tốt và đã đáp ứng được các tiêu chí tuyển chọn của Chevening tham gia.

Nếu quý cơ quan cần thêm thông tin về học bổng Chevening, xin vui lòng liên hệ cô Mai Thu Hà, Cán bộ Chevening tại Đại sứ quán Anh theo số điện thoại: 024-3936-0500; email: [chevening.vietnam@ukinvietnam.com](mailto:chevening.vietnam@ukinvietnam.com).

Chúng tôi sẽ tổ chức chuỗi hội thảo Chevening tại Hà Nội <https://bit.ly/2ZHwUsR> và Thành phố Hồ Chí Minh <https://bit.ly/2ZGJM2w> vào lần lượt các ngày 24 và 25 Tháng Tám này, nhằm chia sẻ thông tin về Học bổng và quy trình ứng tuyển. Chúng tôi kính mong quý cơ quan sẽ chia sẻ thông tin cho những người quan tâm tới học bổng Chevening để họ có thể đăng ký tham dự.

Thông tin về quy trình và tiêu chuẩn tuyển sinh được đính kèm bức thư này và được công bố rộng rãi trên trang web và mạng xã hội của chương trình Chevening và Đại sứ quán Anh:

[www.chevening.org](http://www.chevening.org)

<https://www.facebook.com/cheveningfco/>

<https://www.facebook.com/ukinvietnam/>

Chúng tôi rất mong nhận được nhiều hồ sơ ứng tuyển chất lượng từ quý cơ quan.

Xin trân trọng cảm ơn,

**Gareth Ward**

**Đại Sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam**